



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



พิจารณาติดตามผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการกำหนดแนวทาง/มาตรการควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งเสริมให้เป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ.

สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการกำหนดแนวทาง/มาตรการควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. ... พบว่าการใช้การจำหน่าย และการเข้าถึงกัญชาของผู้บริโภค ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้นั้น มีการใช้กัญชาอย่างกว้างขวางในลักษณะที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย จนนำมาซึ่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของผู้เสพกัญชาและผู้ไม่ประสงค์เสพกัญชาแต่อาจรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลว่า มาตรการควบคุมกัญชา กัญชง นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารสามารถใช้ได้ทุกส่วนยกเว้นช่อดอกและเมล็ดกัญชา ภายใต้อาณัติของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน ๕ ฉบับ ผู้ประกอบการจะต้องแสดงฉลากให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนผสมของกัญชา กัญชง และปริมาณสาร THC และ CBD ส่วนการกำกับผู้ประกอบการที่ขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง จะต้องมีการขออนุญาตปลูกพร้อมกับส่งหลักฐานประกอบการขออนุญาต โดยจะมีการตรวจประเมินสถานที่การปลูก สำหรับร้านอาหารที่จะนำกัญชา กัญชง มาประกอบอาหารมีกฎกระทรวงลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้ามาควบคุมดูแล โดยกำหนดให้ร้านอาหารจะต้องแสดงป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูล



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



สถาบันกัญชาทางการแพทย์



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะว่า การนำกัญชา กัญชง ไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารในร้านอาหารควรมีการควบคุมการใช้ข้อและดอก และร้านอาหารต้องระบุว่าได้นำส่วนใดของกัญชา กัญชงนำไปประกอบอาหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริโภคอาหารและเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ต่อร่างกายหากมีการใช้กัญชา กัญชงเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร ตลอดจนการสุ่มตรวจร้านอาหารต่าง ๆ และข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายพบว่าไม่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน และไม่พบว่าร้านอาหารที่ได้นำกัญชา กัญชง มาประกอบอาหารไม่ได้ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขในการเป็นผู้ปรุงอาหารหรือประกอบอาหารซึ่งอาจจะใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้

สำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการกำหนดข้อห้ามต่าง ๆ เช่น การห้ามโฆษณา ห้ามจำหน่ายให้กับเด็กเยาวชน สตรีมีครรภ์ บุคคลกลุ่มเสี่ยง และบุคคลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ห้ามจำหน่ายในสถานที่ที่กำหนด ห้ามสูบกัญชา กัญชงในที่สาธารณะ ห้ามใช้ในขณะขับขี่ยานพาหนะและขณะมีนเมา เป็นต้น และมีบทกำหนดโทษทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ ส่วนการนำเข้ากัญชา กัญชงจากต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการการกำกับ ควบคุม และดูแลการใช้กัญชา กัญชง รวมไปถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ต่อไป

